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6. นางสาวพุทรา ชลสวัสด์ิ   กรรมการ  
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๑๒. นายธีรวิทย� ผKานภูวงษ�   กรรมการ 
๑๓. นางภัทรภร วิเศษสิงห�   กรรมการ 
๑๔. นายพีรพล ชูสKงแสง    กรรมการ นายกันต�ธีร� ธนสารประเสริฐ (ผู�แทน) 
๑๕. นางวัลยารัตน� นาโคศิริ   กรรมการ 
๑๖. นางจารุฉัตต� บุญนะโชติ                             กรรมการ 
๑๗. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ�   กรรมการ 
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 22. นายจิรภัทร� คนเจน    กรรมการ 
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25. นายเสวก ชมม่ิง    กรรมการและเลขานุการ  
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กรรมการท่ีไมKเข�ารKวมการประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย� ดร.นพดล  ต้ังภักดี  กรรมการ 
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6. นายพานุมาศ ทุนฤทธิสา   กรรมการ 
7. นางสาวขวัญจิตต� บุญหา   กรรมการ 
8. นางเนตรฟcา รักมณี    กรรมการ 
9. นายสัจจักรพัฒน� พันธุ�เจริญ   กรรมการ 
10. นายวัลลภ ภักดี    กรรมการ 
11.นางศิวพร ผKานภูวงษ�    กรรมการ 
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13.นายเกียรติชัย เสกวงษา   กรรมการ 
14.นายพสิณ ชรัตน�    กรรมการ 

  เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.30 น. โดยมี ดร.สุรพล ยิ้มสําราญ ทําหน�าท่ีประธานการประชุม และนายเสวก 
ชมม่ิง ทําหน�าท่ีเลขานุการการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ�งเพ่ือทราบ 
๑.๑ เรื่องแจ�งจากประธาน 
1.1.1 การดําเนินกิจกรรม 5 ป�ถัดไป 

ดร.สุรพล ยิ้มสําราญ ประธานกรรมการ ได�แจ�งตKอที่ประชุมวKา มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน� เปNนยุทธศาสตร�ท่ี
มีความตKอเนื่องกัน จึงได�จัดทําโครงการ การจัดการทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล�อมเพ่ือก�าวสูKความเปNนเลิศ 
โดยมีระยะเวลาต้ังแตK 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2566 เปNนจํานวน 8 โครงการ ดังนี้ 

ลําดับ โครงการ ผู�รับผิดชอบ 
1 การจัดทํา Carbon Footprint ของคณะเวชศาสตร�เขตร�อน นายเสวก ชมม่ิง 
2 การจัดการความรู� (KM) ด�านการใช�และการซKอมบํารุงสิ่ง

อํานวยความสะดวก 
นายสมศักด์ิ เลาะพ่ึง 

3 การปลูกจิตสํ านึกการมีสK วนรKวมอนุรักษ�พลั งงานและ
สิ่งแวดล�อม 

คณะกรรมการอนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล�อม 

4 การชดเชยคาร�บอนของคณะเวชศาสตร�เขตร�อน นายเสวก ชมม่ิง 
5 การลดการปลKอยคาร�บอนสKวนบุคคล คณะกรรมการอนุรักษ�พลังงานและ

สิ่งแวดล�อม 
6 การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพโดยใช�ข�อมูลเชิงพ้ืนท่ี นายเทวิน ขาวสนิท 
7 การปรับปรุงคุณภาพการรักษาความปลอดภัย นายสมใจ พรหมดวง 
8 การพัฒนาอาชีวอนามัยเชิงรุก คณะกรรมการดําเนินงานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน 

  ท้ังนี้ ได�ประมาณการคKาใช�จKายไว�ท่ี 5,000,000 บาท 
: ท่ีประชุมรับทราบ 
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 1.2 เรื่องแจ�งจากกรรมการ  
1.2.1 สรุปการใช�พลังงานของป�งบประมาณ 2560 
 นายเสวก ชมม่ิง กรรมการ ได�แจ�งตKอท่ีประชุมวKา การใช�น้ําประปาของคณะเวชศาสตร�เขตร�อน 
ป7งบประมาณ 2559 ใช�ไป 126,982 ลบ.ม. เปNนจํานวนเงิน 2,219,451 บาท สKวนป7งบประมาณ 2560 
ใช�ไป 138,323 ลบ.ม. เปNนจํานวนเงิน 2,319,199 บาท เม่ือเปรียบเทียบกันคณะฯ ใช�น้ําประปาเพ่ิมข้ึน 
11,341 ลบ.ม. คิดเปNนร�อยละ 8.2 
 การใช�น้ํามันเตาของคณะเวชศาสตร�เขตร�อน ป7งบประมาณ 2559 ใช�ไป 45,800 ลิตร สKวน
ป7งบประมาณ 2560 ใช�ไป 39,700 ลิตร เม่ือเปรียบเทียบกันคณะฯ ใช�น้ํามันเตาลดลง 6,100 ลิตร คิดเปNน
ร�อยละ 15.37 
 การใช�กระแสไฟฟcาของคณะเวชศาสตร�เขตร�อน ป7งบประมาณ 2559 ใช�ไป 9,978,778 kWh เปNน
จํานวนเงิน 38,586,653.15 บาท สKวนป7งบประมาณ 2560 ใช�ไป 9,600,922 kWh เปNนจํานวนเงิน 
35,581,764.17 บาท เม่ือเปรียบเทียบกันคณะฯ ใช�กระแสไฟฟcาลดลง 377,856 kWh คิดเปNนร�อยละ 
3.78 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
1.2.2 สถิติค2าพลังงาน 
 นายสมศักด์ิ เลาะพ่ึง กรรมการ ได�แจ�งตKอท่ีประชุมวKา รายงานการใช�พลังงานประจําเดือนกันยายน
2560 เปNนจํานวน 815,998 หนKวย มีดังนี้ 

q เม่ือนําปริมาณการใช�กระแสไฟฟcาเดือนกันยายน 2560 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 คิดเปNน 
25,000 หนKวย หรือลดลง ร�อยละ 2.97 

q เม่ือนําปริมาณการใช�กระแสไฟฟcาเดือนกันยายน 2560 เม่ือเทียบกับเดือนกันยายน 2559 คิด
เปNน 3,984 หนKวย หรือลดลง ร�อยละ 0.48 

ท้ังนี้ สถิติคKาพลังงานประจําอาคาร จะเวียนแจ�งทางอีเมล�ของคณะกรรมการอนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล�อม 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
1.2.3 โครงการน้ําหมักชีวภาพเพ่ือผลิตปุ7ย น้ํายาทําความสะอาดไว�ใช�เอง 
 นายเสวก ชมม่ิง กรรมการ ได�แจ�งตKอท่ีประชุมวKา งานกายภาพและสิ่งแวดล�อม ได�ดําเนินการจัดทําน้ํา
หมักชีวภาพเสร็จเปNนท่ีเรียบร�อยแล�ว อยูKระหวKางการทดลองใช�งาน  
 : ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 รับรองรายงานการประชุมโดยไมKมีการแก�ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 โครงการเขตร�อนหมายมุ2ง ลดใช�ถุงพลาสติก 
 นางศิวพร ผKานภูวงษ� กรรมการ ได�แจ�งตKอท่ีประชุมวKา จากผลการดําเนินงานโครงการเขตร�อนหมาย
มุKง ลดใช�ถุงพลาสติก สามารถสรุปผลจากการใช�ถุงพลาสติกจากร�านค�า 7qeleven  ดังนี้ 
 เดือนพฤษภาคม 2560  มีปริมาณการใช�ถุงพลาสติก จํานวน  32,000ใบ /เดือน 
 เดือนมิถุนายน 2560  มีปริมาณการใช�ถุงพลาสติก จํานวน 12,000 ใบ/เดือน 
 เดือนกรกฎาคม 2560  มีปริมาณการใช�ถุงพลาสติก จํานวน 18,000ใบ/เดือน 
 เดือนสิงหาคม 2560  มีปริมาณการใช�ถุงพลาสติก จํานวน 30,000 ใบ/เดือน 
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 จากสถิติดังกลKาว จึงขอเสนอให�คณะกรรมการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล�อมดําเนินการรณรงค�
รKวมกันปลูกจิตสํานึกกันอีกครั้ง เพ่ือให�บุคลากรภายในคณะเวชศาสตร�เขตร�อนนําไปปรับใช�อยKางเหมาะสม 
ท้ังนี้ หนKวยงานอาจติดต้ังจุดถุงยืมไว�แตKละหนKวยงาน เพ่ือให�สะดวกตKอการหยิบใช�มากยิ่งข้ึน อนึ่ง ในสKวนของ
คณะทํางานอาจมีการประชุมหารือเพ่ือปรับปรุงแผนการรณรงค�ใหมKอีกครั้ง เนื่องด�วยปริมาณร�านค�ามีจํานวน
เพ่ิมมากข้ึน 
 : ท่ีประชุมรับทราบ 
3.2 โครงการพักเท่ียงป8ดไฟ ประหยัดให�เขตร�อน 
 นายสมศักด์ิ เลาะพ่ึง กรรมการ นําเสนอปริมาณการใช�กระแสไฟฟcาตามรายชั้น ของแตKละอาคาร โดย
จะมีการวัดปริมาณการใช�กระแสไฟฟcาชKวงเวลากลางวัน ท้ังนี้ จะสKงตารางการใช�พลังงานให�ทางอีเมล�ของ
คณะกรรมการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล�อมตKอไป 
 : ท่ีประชุมรับทราบ 
3.3 โครงการท้ิงขยะให�ถูกถัง ร2วมพลังแยกขยะ 
 นางสาววชรสร เพKงพิศ กรรมการ ได�เสนอตKอท่ีประชุมวKา การจัดวางถังขยะบริเวณภายในอาคาร
โรงพยาบาลเวชศาสตร�เขตร�อนอาจต�องดําเนินการจัดทําโครงเหล็กแบบเดียวกับท่ีจัดวางไว�ตามจุดตKางๆ ของ
คณะเวชศาสตร�เขตร�อน ซ่ึงคณะทํางานได�ดําเนินการจัดหาใบเสนอราคาเปNนท่ีเรียบร�อย พร�อมได�ดําเนินการ
จัดทํา (รKาง) ปcายสําหรับติดต้ังบริเวณหลังถังขยะ ดังนี้ 
         q ปcายสําหรับติดพ้ืนท่ีท่ัวไป มี 3 ประเภท ได�แกK ขวดพลาสติก อลูมิเนียม/ขวดแก�ว กระดาษ 
         q ปcายสําหรับติดภายในโรงพยาบาล มี 3 ประเภท ได�แกK ขวดพลาสติก อลูมิเนียม/ขวดแก�ว ขยะท่ัวไป 
 มติท่ีประชุม : ให�คณะทํางานจัดหาวัสดุโครงเหล็กเพ่ือหนKวยซKอมบํารุงจัดทําโครงเหล็กดังกลKาวตKอไป 
พร�อมปรับเปลี่ยนข�อความท่ีระบุไว�ยังปcายบริเวณด�านหลังถังขยะ เปNน แยกขยะได�ถูกท่ี ดีตKอโลก ดีตKอคุณ 
 : ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 การปรับปรุงเว็บไซต= TM ECO 
 นายเสวก ชมม่ิง ได�เสนอตKอท่ีประชุมวKา ขอเสนอให�ปรับปรุงเว็บไซต� TM ECO โดยให�ใสKรูปภาพ และ
ข�อมูลท่ีเปNนปPจจุบันลงไปในเว็บไซต�ดังกลKาวด�วย 
 นางสาวสุดาลักษณ� กิจจาปPญญากุล ได�แจ�งตKอท่ีประชุมวKา ขอให�คณะกรรมการรวบรวมข�อมูลและสKง
ให�งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือดําเนินการตKอไป ท้ังนี้ มีความจําเปNนจะต�องดําเนินการจัดทําเปNน 2 ภาษา 
และเปNนไปตามคูKมือของการจัดทํา UI GREEN METRIC  
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
5.1 WARROOM 
 นายจิรภัทร� คนเจน กรรมการ ได�แจ�งตKอที่ประชุมวKา คณะเวชศาสตร�เขตร�อน ได�จัดทําข�อมูลการใช�พลังงาน
แบบออนไลน� โดยสามารถระบุอาคาร ชั้น และสามารถตรวจสอบข�อมูลย�อนหลังของการใช�พลังงานภายในคณะฯ 
รวมทั้งคํานวณปริมาณการปลKอยก~าซคาร�บอนไดออกไซต� ได�ที่  http://www.tm.mahidol.ac.th/tropmedq
warroom/   ทั้งนี้ ได�นํา link ดังกลKาวไปใสKในเว็บไซต� TM ECO เปNนที่เรียบร�อยแล�ว 
 : ที่ประชุมรับทราบ 
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5.2 แต2งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ=พลังงานและส่ิงแวดล�อม (เพ่ิมเติม) 
 นายเสวก ชมม่ิง กรรมการ ได�เสนอตKอท่ีประชุมวKา เพ่ือการดําเนินงานด�านการอนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล�อมเปNนไปด�วยความเรียบร�อยและเกิดประสิทธิผล จึงขอเสนอให�แตKงต้ังคณะกรรมการอนุรักษ�พลังงาน 
และสิ่งแวดล�อม (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
  1. นางสาวสุดาลักษณ� กิจจาปPญญากุล   

2. นางชัญญ�ชนพร อภิพรเศรษฐชัย 
 มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
5.3 การกรอกนํ้าหนักขยะออนไลน= 
 นายจิรภัทร� คนเจน กรรมการ ได�เสนอตKอที่ประชุมวKา คณะเวชศาสตร�เขตร�อนได�จัดทําระบบการกรอก
น้ําหนักขยะออนไลน� เพื่อให�แตKละหนKวยงานกรอกข�อมูลผKานทางระบบ ทั้งนี้ จะดําเนินการใสK link ข�อมูลไว�ในเว็บไซต� 
TM ECO ตKอไป 
 มติที่ประชุม : ให�ผู�แทนของแตKละหนKวยงานที่เปNนคณะกรรมการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล�อมแจ�งไปยัง
สังกัดของตนให�กรอกข�อมูลผKานระบบเม่ือมีการจําหนKายขยะ 
5.2 การประชาสัมพันธ=โครงการอนุรักษ=พลังงานและสิ่งแวดล�อม  

นางสาวพนมเปNน อยูKแล�ว กรรมการ ได�แจ�งตKอที่ประชุมวKา หนKวยประชาสัมพันธ� ได�ดําเนินการจัดทํา
โปสเตอร�พิชิตคKาไฟ 3ป ได�แกK ป\ดเคร่ืองปรับอากาศ ป\ดจอคอมพิวเตอร� และป\ดไฟ และดําเนินการทําประชาสัมพันธ�
เปNนที่เรียบร�อยแล�ว และอยูKระหวKางดําเนินการปรับเปลี่ยนการประชาสัมพันธ�วัฏจักรความดี ภายใน 1 วัน ให�เข�ากับ
คณะเวชศาสตร�เขตร�อน 

: ที่ประชุมรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา 14.40 น. 
 
 
    (ณัฏฐานีย� คุณาบุตร)          (นายเสวก ชมม่ิง)   
เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป     กรรมการและเลขานุการ 
ผู�บันทึกรายงานการประชุม                                         ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
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ตารางการติดตามผลการดําเนินงาน 
 

ลําดับ เรื่อง ผู�รับผิดชอบ กําหนดส2ง 
1 ตารางการใช�พลังงาน ป7งบประมาณ 2560 นายสมศักด์ิ เลาะพ่ึง ทางอีเมล� 
2 การปรับปรุงแผนการรณรงค�ของโครงการลดใช�ถุงพลาสติก คณะทํางาน  
3 การหาข�อมูล UI GREEN เพ่ือมาปรับปรุงเว็บไซต� นางสาวสุดาลักษณ� กิจจาปPญญากุล ทางอีเมล� 
4 โครงการคัดแยกขยะ คณะทํางาน  
5 หัวข�อ ระบบโครงสร�างของเว็บไซต� TM ECO นายเสวก ชมม่ิง  
6 หัวข�อ การศึกษาของเว็บไซต� TM ECO ผู�แทนภาควิชาเวชศาสตร�สังคมและ

สิ่งแวดล�อม 
 

7 การกรอกข�อมูลน้ําหนักขยะออนไลน� นายจิรภัทร� คนเจน ประชุมครั้งถัดไป 
8 คKาน้ําประปา งานกายภาพและสิ่งแวดล�อม  

 


